

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1699 ราคา 10.00 บาท

“ชนกร” หนุน “ประยุทธ์” หนุนนายกฯ อีกสมัย แจงขอโฟกัสที่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนไทยก่อน

นายชนกร วัจนบุญชชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ยืนยันว่า วันนี้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งตนนั้น ยังสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้เป็นนายกฯ อีกสมัยในการเลือกตั้งครั้งหน้า เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ เห็นได้จากหลายๆ นโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกฯ ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประชาชนต่างให้การยอมรับ และเรียกร้องให้ขยายโครงการออกไปอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือโครงการคนละครึ่ง ที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกพอสมควร และเชื่อว่าท่านนายกฯ เองก็คงจะยังไม่ตัดสินใจอะไรเร็วๆ นี้ เพราะเวลานี้ท่านนายกฯ ขอโฟกัสที่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนไทยก่อน โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม ที่ขณะนี้ยังมีหลายจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมมานานหลายเดือนแล้ว ดังนั้น วันนี้อ่าเพียงพูดถึงประเด็นการเมือง ขอเอาเวลาที่เหลือเร่งทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ดีที่สุดก่อนดีกว่า

“เวลานี้ท่านนายกฯ มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ท่านนายกฯ จะไม่ตอบคำถามที่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองเลย ดังนั้น ยิ่งการแสดงความเห็นเรื่องทิศทางการเมืองของท่านนายกฯ ในอนาคต ขณะที่บ้านเรือนของประชาชนในหลายพื้นที่ยังถูกน้ำท่วมอยู่นั้น ยิ่งไม่ใช่แนวทางทางการเมืองที่ท่านนายกฯ ปฏิบัติมาโดยตลอด แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เชื่อว่า จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้อย่างแน่นอน เพราะผมมั่นใจว่า เรื่องวาระ 2 ปีนี้ ไร่ปัญหา พรรคพลังประชารัฐภายใต้การนำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค สามารถวางยุทธศาสตร์เพื่อหาเสียงผู้เลือกตั้งสมัยหน้าได้อย่างแน่นอน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมานายกฯ ได้แก้ปัญหาและพัฒนาในทุกด้าน ทุกมิติ ผมเชื่อว่า ถ้านายกฯ ไปต่ออีก 2 ปี เพื่อให้ทุกอย่างที่ทำมาเพื่อประเทศชาติและประชาชนมีความยั่งยืนจะเป็นประโยชน์มาก เพราะหลังจากนั้นใครจะมาเป็นนายกต่อไม่ใช่ปัญหาแล้ว ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเป็นระบบหมดแล้ว” นายชนกร กล่าว

“ทิพานัน” ไขว่ยอดใช้รถอีวีเติบโต 7 เดือนแรก ปี 65 กว่า 2 หมื่นคัน

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากแผนพลังงานแห่งชาติที่กำหนดกรอบให้ไทยมียานยนต์ไฟฟ้า หรือ รถอีวี ที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยตั้งเป้าให้ปี 2030 ต้องมีการใช้รถอีวีเพิ่มมากกว่า 50% เพื่อให้ปี 2040 สามารถทดแทนยานยนต์ที่ใช้ น้ำมันได้ 100% ในกลุ่มรถใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถลดการใช้พลังงานน้ำมัน และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการเกิดฝุ่น pm 2.5 ด้วย โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถอีวีอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนรถยนต์ และรถกระบะคันละ 70,000-150,000 บาทต่อคัน และรถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคัน ลดภาษีสรรพสามิตรยนต์จาก 8% เป็น 2% และลดกระแสบเป็น 0% ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศ และนำเข้าทั้งคัน (CBU) สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ ถึงปี 2566 และยกเว้นอากรขาเข้าส่วนประกอบรถยนต์อีวี จำนวน 9 รายการ เพื่อนำมาผลิตหรือประกอบอีวีในประเทศ (CKD) จำนวน 9 รายการ ส่งผลให้แนวโน้มการใช้รถอีวีของไทยเพิ่มสูงขึ้น

“ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ในปี 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะสม รวมทั้งสิ้น 20,087 คัน ได้แก่ 1. รถยนต์ไฟฟ้า 7,747 คัน 2. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 11,637 คัน 3. รถสามล้อไฟฟ้า 398 คัน 4. รถบัสและรถบรรทุกไฟฟ้า 305 คัน เปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะสมเพียง 11,382 คัน โดยเป็น 1. รถยนต์ไฟฟ้า 4,132 คัน 2. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 6,749 คัน 3. รถสามล้อไฟฟ้า 263 คัน และ 4. รถบัสและรถบรรทุกไฟฟ้า 238 คัน จะเห็นได้ว่า มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เชื่อว่า ก่อนถึงสิ้นปีจะมียอดใช้รถอีวีเพิ่มขึ้น” น.ส.ทิพานัน กล่าว

“อรรถวิรัช” เผย “ชาติพัฒนากล้า” พร้อมริ่โครงการสร้างพลังงาน ราคาต้องถูกลง

นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหารนำโดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรค, นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค, นพ.วรงค์รัตน์ ชาญภูงคฺ ที่ปรึกษาพรรค, พ.อ.วินัย สมพงษ์ ที่ปรึกษาพรรค และทีมนโยบายรุ่นใหม่ของพรรคหารือนโยบายด้านพลังงาน โดยเฉพาะประเด็น มติ ครม. วันที่ 25 ต.ค. 65 ที่อนุมัติให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกู้เงิน 1.5 แสนล้านบาท โดยมีรัฐบาลกำกับเป็นหนี้สาธารณะ ที่ประชาชนต้องร่วมใช้หนี้ทุกครั้งที่จ่ายเงินเติมน้ำมันเป็นระยะเวลา 7 ปี

“เรื่องโครงสร้างพลังงานเป็นเรื่องละเอียด จึงได้นำมาปรึกษาที่สุวัจน์ ซึ่งเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มีความชำนาญด้านพลังงาน และ นพ.วรงค์รัตน์ อดีตรัฐมนตรีพลังงาน ที่ผ่านการบริหารช่วงวิกฤตราคาน้ำมันมาแล้ว ในมุมมองก่อนหน้าสาธารณะก็มีที่ถกเถียงกันมาช่วยให้ความเห็นร่วมด้วย พวกเราทีมนโยบายรุ่นใหม่กับพี่ๆ ทุกคน เห็นตรงกันว่า วิกฤตการณ์โลกเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สถานการณ์ราคาพลังงานผันผวน ประเทศไทยไม่สามารถบริหารโครงสร้างพลังงานแบบเดิมได้อีกแล้ว นโยบายหลักของพรรคชาติพัฒนากล้า จะมุ่งตรงไปที่การปรับโครงสร้างพลังงาน ที่เป็นต้นเหตุสำคัญทำให้ราคาสินค้าแพง” นายอรรถวิรัช กล่าว

มูมกานี

ตราสารที่ต้องชำระอากร

Cashier Order Cheque เป็นเช็คที่ออกในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นตราสารที่ต้องชำระอากรเป็นตัวแทนเงิน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 22) การที่ธนาคารชำระอากรโดยการปิดอากรแสตมป์ทับลงบนตราสารจึงถือว่ายังมีได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ธนาคารมีหน้าที่ต้องชำระอากรเป็นตัวแทนการปิดอากรแสตมป์

(กค 0706(กม.08)/504 ลว. 10 มี.ย. 2548)

บริษัทจัดหาระบบบิ่ลมและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องและจ่ายลมให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณที่กำหนดโดยสม่าเสมอ ควบคุมคุณภาพของลมแก้ไขข้อขัดข้องของระบบบิ่ลม โดยมีได้มีการ โอนการครอบครองระบบบิ่ลมและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้งที่จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าจ้าง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 และสัญญาดังกล่าวจะต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะตราสาร 4. จ้างทำของแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์

(กค 0706/3220 ลว. 25 เม.ย. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ฮาดิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ประชุม ณ สำนักงานใหญ่
เลขที่ 101/239 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีนางสาวศิริวรรณ ศิรินคร เป็นประธานที่ประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
- ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากผลการประกอบกิจการของบริษัทฯมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องประจำปีและเห็นควรที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้
- นางสาวศิริวรรณ ศิรินคร ถือหุ้นจำนวน 10,200 หุ้น จ่ายปันผลจำนวนหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท
 - นายจาง ชิว เอี ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น จ่ายปันผลจำนวนหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท
 - นายจาง ชิว อิง ถือหุ้นจำนวน 4,800 หุ้น จ่ายปันผลจำนวนหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ ไม่มี (ไม่มีผู้ใดคัดค้าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการใช้ตามที่ประธานเสนอ

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางศิริวรรณ ศิรินคร)

รับรองรายงานการประชุม ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศิริวรรณ ศิรินคร)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ